

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ	ประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล	อนุภาพ พันธุ์พินิจ	
๒	นายจตุรงค์ ชำนาญสาร	รองประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล	จตุรงค์ ชำนาญสาร	
๓	นายปรีชา ปาสาวัน	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแชแล	ปรีชา ปาสาวัน	
๔	นางศิวนาถ ลาสุนนท์	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๑	ศิวนาถ ลาสุนนท์	
๕	นางจิตราภรณ์ เคนมี	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๑	จิตราภรณ์ เคนมี	
๖	นายวิเชียร วงศ์อมาตย์	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๑	วิเชียร วงศ์อมาตย์	
๗	นางเพ็ญศรี ชายสีดา	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	เพ็ญศรี ชายสีดา	
๘	นายอภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	อภิสิทธิ์ นิลดอนหวาย	
๙	นายบุญตรี ธาระรักษ์	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	บุญตรี ธาระรักษ์	
๑๐	นายสมสี อย่างสวย	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	สมสี อย่างสวย	
๑๑	นายสาคร ประทุมศาลา	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	สาคร ประทุมศาลา	
๑๒	นายสุระเดช แก้วกำ	สมาชิกสภาตำบลแชแล เขต ๒	สุระเดช แก้วกำ	

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแชแล

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ	นายกเทศมนตรีตำบลแชแล	เกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ	
๒	นายเดชา ปัตถาวโร	รองนายกเทศมนตรีตำบลแชแล	เดชา ปัตถาวโร	
๓	นายเรืองฤทธิ์ กิตติราช	รองนายกเทศมนตรีตำบลแชแล	เรืองฤทธิ์ กิตติราช	
๔	นางสมจิต กุลธรรณิษฐ์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สมจิต กุลธรรณิษฐ์	

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแชแล

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวชิรวิษณุ ภาวะชาติ	ปลัดเทศบาลตำบลแชแล	วชิรวิษณุ ภาวะชาติ	
๒	นางชญญา สุขรมย์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ชญญา สุขรมย์	
๓	นางสาวเยาวรัตน์ ผ่านสำแดง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	เยาวรัตน์ ผ่านสำแดง	
๔	นายสุระพล ทาปลัด	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	สุระพล ทาปลัด	
๕	นางศุภารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ศุภารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์	

๖	นายปรีดา	ประจูดทะเลศรี	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	ปรีดา	ประจูดทะเลศรี	
๗	นายธนชัย	ธนสีลังกูร	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ธนชัย	ธนสีลังกูร	
๘	นางศรุษยา	โพธิ์ศรี	นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ	ศรุษยา	โพธิ์ศรี	
๙	นางสาวสุธาสิณี	หวังจิตร	นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	สุธาสิณี	หวังจิตร	
๑๐	นายธรรมมาวุธ	ธรรมสกุลรังสี	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	ธรรมมาวุธ	ธรรมสกุลรังสี	
๑๑	นางสลิตตา	หล้าศักดิ์	นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ	สลิตตา	หล้าศักดิ์	
๑๒	นางสาวลัดดาวรรณ	พาลี	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	ลัดดาวรรณ	พาลี	
๑๓	นางรัชฎาพร	ศรีโบราณ	นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ	รัชฎาพร	ศรีโบราณ	
๑๔	นางสาวกาญจนา	จันทกุล	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	กาญจนา	จันทกุล	
๑๕	นายชูชาติ	ไชยศาสตร์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ชูชาติ	ไชยศาสตร์	
๑๖	นายเจษฎา	โพธิ์ชัยยา	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน	เจษฎา	โพธิ์ชัยยา	
๑๗	นางสาวศิริขวัญ	จันทะวงศ์ศรี	เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา	ศิริขวัญ	จันทะวงศ์ศรี	
๑๘	นางสาวธนชกรณ	สุวรรณโคตร	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ธนชกรณ	สุวรรณโคตร	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายปรีชา ปาสาวัน บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. (เลขานุการสภาเทศบาล) ๒๕๖๐ และสมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแชแล (ประธานสภาเทศบาล) หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลทุกท่าน กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการเปิดการประชุมสภาเทศบาล ในวันที่และก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ

นายปรีชา ปาสาวัน ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยแรก (เลขานุการสภาเทศบาล) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่สภาเทศบาลตำบลแชแล ได้ขอเปิดประชุมสภาตำบลสมัยวิสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลแชแล พิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ พิจารณาให้ความเห็นชอบและเรื่องอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๕ และ ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.

๒๕๕๒ โดยประกาศกำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ของเทศบาล ตำบลแชแล ตั้งวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

อานูภาพ พันธุ์พินิจ
(นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล

ที่ประชุม รับทราบ

นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลแชแล เรื่อง เรียกประชุมสภา (ประธานสภาเทศบาล) เทศบาลตำบลแชแล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบแล้ว ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระ ที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ประธานสภาเทศบาล) ครั้นช่วงนี้เป็นฝนตกหนัก มีลมพายุเข้ามาพัดบ้านเรือนของประชาชนเสียหาย ซึ่งเป็นเรื่องหนักใจและเร่งออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งผู้บริหารก็ได้เร่งออกสำรวจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในครั้ง ซึ่งทางสภาก็เป็นห่วงประชาชน และคอยสนับสนุนทางคณะผู้บริหารในการให้ความร่วมมือและสำรวจความเสียหาย ก็จะฝากให้ทุกท่านได้แจ้งข่าวและเตือนประชาชนให้เก็บสิ่งของให้มิดชิด ค่อยฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในการเตือนพายุฤดูร้อนจะเข้ามาพัดในเขตพื้นที่ ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระ ที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี-

ระเบียบวาระ ที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม

- ไม่มี-

ถ้าไม่มีแล้ว ก็คงจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ ต่อไป เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระ ที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี-

ถ้าไม่มีผมก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่

ระเบียบวาระ ที่ ๕

เรื่อง เสนอใหม่

๕.๑ เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาสามปี
ครั้งที่ ๑ ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๐

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ
(ประธานสภาเทศบาล)

ต่อไปเป็นข้อ ๕.๑ การเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาสามปี
ประจำปี ๒๕๖๐ ประเด็นเดือนเมษายน ซึ่งก่อนที่เราจะพิจารณารับทราบขอเชิญท่าน
เลขานุการสภา ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขานุการสภา)

ระเบียบ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อชี้แจง
รายละเอียดดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

ข้อ ๒๙ ๑. กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. กำหนดการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา

“(๓) โดยการแก้ไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กล่าวไว้ว่ารายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับตั้งแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี”

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ
(ประธานสภาเทศบาล)

รับตามที่ท่านเลขานุการได้นำเสนอระเบียบเกี่ยวกับการติดตามผลและประเมินผล
แผนพัฒนา เรียนเชิญท่านผู้บริหารได้นำเสนอผลการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตั้งแต่เดือนตุลาคม ๕๙ - มีนาคม ๖๐ ว่าได้
ดำเนินการในส่วนต่างๆ ตามแผนพัฒนาและเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ว่ามี
การดำเนินการเป็นอย่างไรแล้วตามที่คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาได้
นำเสนอต่อผู้บริหารแล้วนั้น เชิญครับ

นายเดชา ปัตถาวโร
(รองนายกเทศมนตรี)

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสำหรับการติดตามผลและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแชแล ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตาม
แผนพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดนั้น ส่วนในรายละเอียดนั้น ผม
ขอมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้นำเสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นต่อไป ขอขอบคุณครับ

นางสลิตตา หล้าศักดิ์
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาทุกท่านคณะผู้บริหารและข้าราชการ
ทุกท่านคะสำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความประสงค์ในการนำเสนอผล
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นให้ทราบรายละเอียดในช่วงการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ
และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน(๓) ของข้อ ๒๙ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วางงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

ซึ่งเทศบาลตำบลแชแล ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๓) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน
นำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนารายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีทั้งหมด ๔ ส่วนประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ส่วนที่ ๓ การประเมิน/ติดตามตนเอง

ประกอบไปด้วยแบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้วซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งทาง
เทศบาลได้มีการดำเนินการครบถ้วนตามแบบ

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในรอบที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปีจากการ
ติดตามและประเมินผลฯพบว่าจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๒) ของเทศบาลตำบลแชแล รวมทั้งสิ้น ๘๒๓ โครงการงบประมาณทั้งสิ้น
๕๔๒,๓๗๙,๔๖๕บาทมีการกระจายของโครงการและงบประมาณครบทั้งยุทธศาสตร์ให้
ความสำคัญ กับยุทธศาสตร์ที่ ๔ มากที่สุดจำนวนโครงการ ๓๐๐ โครงการงบประมาณ
๓๙๐,๐๓๔,๔๒๕บาท รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวนโครงการ๑๔๘โครงการ
งบประมาณ๒๙,๘๔๙,๐๐๐บาทและน้อยที่สุดคือยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวนโครงการ๕๒
โครงการงบประมาณ๓๒,๔๕๐,๐๐๐บาท

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

จากการติดตามและประเมินผลพบว่าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒)ของเทศบาลตำบลแชแล ปี๒๕๖๐ จำนวนทั้งหมด ๙๓ โครงการมีจำนวนโครงการที่เสร็จจำนวน ๒๖ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙.๓ และจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖๗ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๓๓๐.๗ โดยยุทธศาสตร์ที่มีจำนวนโครงการที่เสร็จมากที่สุดคือยุทธศาสตร์ที่๕ มีจำนวนโครงการที่เสร็จจำนวน ๑๐ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔ รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่มีจำนวนโครงการที่เสร็จจำนวน ๕ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีจำนวนโครงการที่เสร็จจำนวน ๔ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๕๐ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีจำนวนโครงการที่เสร็จจำนวน ๔ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ ยุทธศาสตร์ที่มีจำนวนโครงการที่เสร็จจำนวน ๒ โครงการคิดเป็นร้อยละ๑๕.๔ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีจำนวนโครงการที่เสร็จจำนวน ๑ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามลำดับ

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ	๒๖	โครงการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๐	๙๓	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ $\frac{๒๖}{๙๓} \times ๑๐๐$	=	๒๘ %

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๕. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙-เดือนมีนาคม ๒๕๖๐)

จากการติดตามและประเมินผลพบว่า เทศบาลตำบลแชแล ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ โดยงบประมาณตามโครงการ

๑. เงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าใหญ่ งบประมาณ ๒,๗๒๓,๙๐๐ บาท

๒. เงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแวงน้อย งบประมาณ ๓,๕๘๕,๐๐๐ บาท

๓. เงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๒งบประมาณ ๓,๕๘๕,๐๐๐ บาท

๔. เงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนหินลาด หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณ ๒,๓๕๓,๓๐๐ บาท

๕. เงินอุดหนุนโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแคปซีล โดยวิธี Pavement In - place Recycling สาย อด.๓๑๗๗ บ้านเหล่าหมาก-บ้านโนนสะอาด งบประมาณ ๖,๑๑๖,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

- นายเดชา ปัตถาวโร** (รองนายกเทศมนตรี) คว้าขออนุญาตชี้แจงในส่วนโครงการประปา บ้านดอนเงิน หมู่ ๑๒ ซึ่งขณะนี้ทางที่ราชพัสดุได้อนุญาตให้ก่อสร้างได้แล้วนั้นในลักษณะการเช่าพื้นที่และนายก็จะเข้าไปทำสัญญาเช่าพื้นที่กึ่งทางจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ ปี ซึ่งที่ราชพัสดุได้ทำหนังสือมาแล้วนั้น และได้ดำเนินการติดตามกับทางจังหวัดอุดรธานีว่าได้มีการกันเงินในส่วนโครงการนี้ไว้หรือไม่ เพราะว่าในตอนนั้นทางจังหวัดว่าจะเรียกเงินคืนในส่วนโครงการนี้ ซึ่งอีกประมาณ ๒-๓ วัน ก็จะรู้ความคืบหน้าในส่วนนี้ครับ
- นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ** (ประธานสภาเทศบาล) คว้าสำหรับโครงการประปาบ้านโนนหินลาด โครงการนี้ดำเนินการได้ก็เปอร์เซ็นต์แล้วครับ มีปัญหาในการก่อสร้างไหมครับ
- นายเรืองฤทธิ์ กิติราช** (รองนายกเทศมนตรี) คว้าสำหรับโครงการก่อสร้างน้ำประปาบ้านโนนหินลาด ไม่มีปัญหาด้านสถานที่ก่อสร้าง และดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
- นางสลิตตา หล้าศักดิ์** (นักวิเคราะห์นโยบายฯ) คว้าต่อไปเป็นหน้าที่ ๑๓ การติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์
- สรุปผลตามยุทธศาสตร์ ซึ่งเทศบาลตำบลแซแล มีทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนว “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีจำนวน ๒ โครงการ ที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายแล้วตามเทศบัญญัติ
๑. โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกยางพารา
 ๒. โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพเสริมด้านการเกษตร(การเลี้ยงสัตว์)
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์สังคมสงเคราะห์ มีจำนวน ๔ โครงการ ที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายแล้วตามเทศบัญญัติ
๑. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลแซแล
 ๒. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 ๓. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
 ๔. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน ๑ โครงการ ที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายแล้วตามเทศบัญญัติ
๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองหานบัวบานแซแล
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน ๔ โครงการ ที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายแล้วตามเทศบัญญัติ
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ (เส้นศาลากลางบ้าน-นายสนิท โคตะมี)
 ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยร่มเย็น) ม.๖
 ๓. โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขตตำบลแซแล(ขยายไฟฟ้าแรงต่ำให้ระบบประปาบ้านเหล่าหมากบัว หมู่ ๗)
 ๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านดอนเงิน หมู่ ๑๐
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ชนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวน ๔ โครงการ ที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายแล้วตามเทศบัญญัติ

๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
 ๒. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสัมพันธ์ความปรองดอง
 ๓. โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัยผองท้อถิ่นฯ”
 ๔. โครงการจัดขบวนแห่พานบายศรีงานมหกรรมผ้าทอมือออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปี ๒๕๖๐
 ๕. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สพฐ.
 ๖. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศพด.
 ๗. โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สพฐ.
 ๘. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแซแล
 ๙. โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแซแล
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีจำนวน ๕ โครงการ ที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายแล้วตามเทศบัญญัติ
๑. โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล
 ๒. โครงการ ๗ วัน อันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์
 ๓. โครงการ ๗ วัน อันตรายช่วงเทศบาลปีใหม่
 ๔. โครงการปลูกจิตสำนึกในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
 ๖. อุทยานเทศบาลตำบลเวียงคำ

รายงานด้านงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

รายรับทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	๓๒,๘๑๙,๒๐๔.๕๑ บาท	แยกเป็น
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๙๖,๖๒๖.๐๐	บาท	
- ภาษีบำรุงท้องที่	๘๖,๒๘๖.๓๘	บาท	
- ภาษีป้าย	๒๙,๖๘๓.๐๐	บาท	
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	-	บาท	
- ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	-	บาท	
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	๘๔,๙๗๐.๐๐	บาท	
- ค่าธรรมเนียมปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	๗๐.๐๐	บาท	
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๒๕๐.๐๐	บาท	
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙	๑,๙๖๙,๙๘๙.๔๙	บาท	
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	๒๕,๒๗๕.๓๒	บาท	
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.	๓,๖๓๙,๘๘๒.๓๘	บาท	
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๗๐,๔๖๔.๘๓	บาท	
- ภาษีสุรา	๑,๐๓๖,๐๙๗.๓๑	บาท	

- ภาษีสรรพสามิต	๒,๔๘๒,๔๗๐.๓๐	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	๑๘,๘๔๙.๙๑	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม-	๑๒๖,๖๑๐.๑๒	บาท
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประมวลกฎหมายที่ดิน	๖๙๐,๗๑๔.๐๐	บาท
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๒,๒๐๐.๐๐	บาท
- ค่าปรับผิดสัญญา	๘๙,๔๒๔.๕๐	บาท
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ อันตรายต่อสุขภาพ	๒๑,๖๒๙.๐๐	บาท
- ค่าใบอนุญาตการควบคุมอาคาร	๔๐.๐๐	บาท
- ดอกเบี้ย	๙๙,๙๒๓.๒๘	บาท
- ค่าขายแบบแปลน	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	บาท
- รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	-	บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	๖๕,๔๕๐.๐๐	บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๘,๘๑๖,๙๐๙.๐๐	บาท
- อุดหนุนเฉพาะกิจ	๓,๑๖๙,๙๘๙.๖๙	บาท

รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๒๔,๕๕๓,๑๐๕.๐๓ บาท แยกเป็น

- งบกลาง	๘,๕๗๕,๘๙๑.๐๐	บาท
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	๗,๗๗๒,๗๑๗.๑๐	บาท
- ค่าตอบแทน	๑๔๙,๙๔๑.๐๐	บาท
- ค่าใช้สอย	๒,๔๗๕,๔๔๓.๐๐	บาท
- ค่าวัสดุ	๖๐๔,๔๙๕.๗๖	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	๑๕๓,๖๐๘.๒๐	บาท
- ค่าครุภัณฑ์	-	บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๑๔,๐๐๐.๐๐	บาท
- เงินอุดหนุน	๑,๐๓๗,๐๑๙.๒๘	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะ	๓,๐๖๙,๙๘๙.๖๙	บาท

นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ (ประธานสภาเทศบาล) **รับ**ผมขอสอบถามเรื่องค่าภาคหลวงแร่คือค่าอะไรแล้วเราได้รับการจัดสรรอย่างไรครับ

นางสลิตตา หล้าศักดิ์ (นักวิเคราะห์นโยบายฯ) **คะ**สำหรับค่าภาคหลวงแร่ เป็นภาษีที่เราได้รับการจัดสรรมาให้กับทางเทศบาลคะ ซึ่งเราไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีเองคะ
ต่อไปในส่วนที่ ๔ หน้าที ๑๘ เป็นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๔ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จำนวน ๑๓๕ ชุด จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแชแลในภาพรวม มีสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๙ สัดส่วนของประชาชนที่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๕ และสัดส่วนของประชาชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๖ และเมื่อนำเอา สัดส่วนของประชาชนที่พอใจมากที่สุดและสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมารวมกัน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๔ อยู่ในระดับดี

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น ๔ ระดับดังนี้

๑. ดีมาก (ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)
๒. ดี (ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐)
๓. พอใช้ (ร้อยละ ๕๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐)
๔. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐)

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจตามแนว “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแชแลในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนว “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ ๒) เท่ากับ ๘.๗๗ คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ ๑) เท่ากับ ๘.๗๐ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ ๘) เท่ากับ ๘.๑๓คะแนน และคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ ๘.๕๓คะแนนอยู่ในระดับดี

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น ๔ ระดับดังนี้

๑. ดีมาก(๙ คะแนนขึ้นไป)
๒. ดี(๘ คะแนน แต่ไม่ถึง ๙ คะแนน)
๓. พอใช้(๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘ คะแนน)
๔. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า ๕ คะแนน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมสงเคราะห์

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแชแลในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ ๓) เท่ากับ ๘.๗๙ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ ๙) เท่ากับ ๘.๗๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ ๖) เท่ากับ ๘.๕๓คะแนน และคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ ๘.๖๖คะแนนอยู่ในระดับดี

ระดับผลการประเมินแบ่งออกเป็น ๔ ระดับดังนี้

๑. ดีมาก(๙ คะแนนขึ้นไป)
๒. ดี(๘ คะแนน แต่ไม่ถึง ๙ คะแนน)
๓. พอใช้(๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘ คะแนน)
๔. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า ๕ คะแนน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแชแลในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ ๑) เท่ากับ ๘.๗๔ คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ ๒) เท่ากับ ๘.๗๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ ๖) เท่ากับ ๘.๕๐คะแนน และคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ ๘.๖๔คะแนนอยู่ในระดับดี

ระดับผลการประเมินแบ่งออกเป็น ๔ ระดับดังนี้

๑. ดีมาก(๙ คะแนนขึ้นไป)
๒. ดี(๘ คะแนน แต่ไม่ถึง ๙ คะแนน)
๓. พอใช้(๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘ คะแนน)
๔. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า ๕ คะแนน)

ยุทธศาสตร์ที่๔ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแชแลในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ ๘) เท่ากับ ๘.๗๖ คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ ๗) เท่ากับ ๘.๗๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ ๕) เท่ากับ ๘.๕๕คะแนน และคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ ๘.๖๙คะแนนอยู่ในระดับดี

ระดับผลการประเมินแบ่งออกเป็น ๔ ระดับดังนี้

๑. ดีมาก(๙ คะแนนขึ้นไป)
๒. ดี(๘ คะแนน แต่ไม่ถึง ๙ คะแนน)
๓. พอใช้(๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘ คะแนน)
๔. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า ๕ คะแนน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแชแลในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ ๑) เท่ากับ ๘.๗๙ คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ

๙) เท่ากับ ๘.๗๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ ๕) เท่ากับ ๘.๔๓คะแนน และคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ ๘.๖๘ คะแนน อยู่ในระดับดี

ระดับผลการประเมินแบ่งออกเป็น ๔ ระดับดังนี้

๑. ดีมาก(๙ คะแนนขึ้นไป)
๒. ดี(๘ คะแนน แต่ไม่ถึง ๙ คะแนน)
๓. พอใช้(๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘ คะแนน)
๔. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า ๕ คะแนน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริการ (การจัดการบ้านเมืองที่ดี)

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแชแลในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการ (การจัดการบ้านเมืองที่ดี)คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ ๙) เท่ากับ ๘.๗๘ คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ ๘) เท่ากับ ๘.๗๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ ๓) เท่ากับ ๘.๔๘ คะแนน และคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ ๘.๖๑ คะแนน อยู่ในระดับดี

ระดับผลการประเมินแบ่งออกเป็น ๔ ระดับดังนี้

๑. ดีมาก(๙ คะแนนขึ้นไป)
๒. ดี(๘ คะแนน แต่ไม่ถึง ๙ คะแนน)
๓. พอใช้(๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘ คะแนน)
๔. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า ๕ คะแนน)

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา เป็นต้น
๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานของเทศบาลตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลตำบลจะดำเนินการ
๔. ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น
๕. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๖. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ขององค์กรทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน
๕. จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพิ่มมากขึ้น เพื่อบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๖. จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๗. พัฒนาและส่งเสริมในด้านการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๘. แนวทางในการสร้างจิตสำนึกโดยให้ประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
๙. ให้แต่ละกองตั้งงบประมาณในส่วนของกองให้พอดีและคุ้มค่า
๑๐. ควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนา และการพิจารณาโครงการตามลำดับความสำคัญของประชาชนที่ได้จากการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน

ซึ่งเป็นการสรุปจากคณะกรรมการติดตามผลและประเมินแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๐ จึงได้นำเรียนเสนอในที่ประชุมสภาให้ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแชแลค่ะ

นายปรีชา ปาสาวัน
(เลขานุการสภา)

ครับขออนุญาตสรุปตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้นำเสนอในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งในแผนพัฒนาสามปี มีทั้งสิ้น ๓๕๐ โครงการ และดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปีงบประมาณ ๑๕๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายจริงแล้ว ๕,๑๖๒,๓๔๐ บาท ซึ่งการติดตามประเมินผลจะเป็นการติดตามการดำเนินงานในปีปัจจุบันครับ

มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร เชิญครับ

นายสุระเดช แก้วกำ
(สมาชิกสภา เขต ๒)

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสุระเดช แก้วกำ สมาชิกสภา เขต ๒ อยากนำเรียนสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลของแผนพัฒนา ตามระเบียบดังกล่าวนี้ อยากทราบว่า โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาสามปีที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ ไม่ทราบว่าจะได้ดำเนินการหมดไหม เพราะยังเหลืออีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ อยากนำเรียนสอบถามไปยังฝ่ายบริหารครับ

นายเดชา ปัตถาวโร (รองนายกเทศมนตรี) เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมครับขออนุญาตชี้แจงสำหรับโครงการในแผนพัฒนาสามปี มีจำนวน ๓๕๐ โครงการ เราก็ไม่สามารถดำเนินการได้หมด ซึ่งเราก็ได้มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านในการจัดลำดับความสำคัญ ความเดือดร้อน จำเป็นและต้องการของประชาชน เพื่อบรรจุไว้ในเทศบัญญัติแล้วนั้น สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเราก็จะดำเนินการตามความจำเป็นและเดือดร้อนของประชาชนและอิงด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเข้ามายังเทศบาล เนื่องด้วยปัจจัยด้านงบประมาณที่เราได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการพัฒนาไม่ได้เข้ามาเป็นยอดรวมเดียว แต่จะได้รับการจัดสรรเข้ามาเป็นไตรมาส ทำให้เราต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนที่แท้จริงในการเลือกโครงการที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์มากที่สุด ส่วนโครงการต่างๆที่ยังไม่ดำเนินการทางฝ่ายบริหารก็พยายามดำเนินการให้ครบทุกโครงการในเทศบัญญัติ ซึ่งในปีที่แล้วมางบประมาณไม่เพียงพอเราก็ได้ตัดโครงการไฟฟ้า บ้านโนนหินลาด งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท เนื่องด้วยงบประมาณที่จัดสรรเข้ามาเพื่อใช้ในการพัฒนาไม่ครบตามที่เราประมาณการไว้ ซึ่งเราก็จะต้องดูปัจจัยหลายๆด้านรวมถึงความจำเป็น ต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชน และงบประมาณ แต่สุดท้ายฝ่ายบริหารก็จะพยายามดำเนินให้มากที่สุด ขอขอบคุณครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจครับท่านสมาชิกทุกท่านได้ฟังรายละเอียดผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาแล้วนั้น (ประธานสภาเทศบาล) มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

-

ไม่มี-

ท่านสมาชิกได้พิจารณารายละเอียดแล้ว ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้เสนอขอเพื่อให้สภาท้องถิ่นได้รับทราบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขอความกรุณายกมือขึ้นครับ

นายปรีชา ปาสาวัน (เลขาธิการสภา)	องค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล	มีทั้งหมด	๑๑	เสียง
	รับทราบ	๑๐	เสียง	
	ไม่รับทราบ -		เสียง	
	งดออกเสียง -		เสียง	
	ไม่มาเข้าร่วมประชุม	๑	ท่าน	

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายเดชา ปัตถาวโร (รองนายกเทศมนตรี) เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมครับขออนุญาตชี้แจงสำหรับซึ่งผมมีเรื่องจะนำเรียนในที่ประชุมให้รับทราบ เกี่ยวกับเรื่องการเกิดเหตุวาทภัยในเขตพื้นที่ตำบลแชแลที่ผ่านมาทำให้เกิดความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการรายงานในรอบแรก จำนวน ๑๑๕ หลังคา และครัวที่ได้รับความเสียหายหนัก จำนวน ๗ หลังคา และมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกที่มาขอรับการช่วยเหลือ ซึ่งก็จะได้รวบรวมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติต่อไป ซึ่งแม้แต่ความเสียหายของส่วนพริก ก็จะนำเข้าที่ประชุมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาในสัปดาห์หน้า

๒. ในการให้ความช่วยเหลือในส่วนของสวนยางพารา ก็ดำเนินการจัดรวบรวมเพื่อเสนอขอความช่วยเหลือไปยังการยางแห่งประเทศไทย(จังหวัดอุดรธานี) ต่อไป ซึ่งทางหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทย(จังหวัดอุดรธานี) ก็มีงบประมาณในการช่วยเหลือในส่วนความเสียหายในส่วนนี้ครับ
 ๓. ตามที่สภาเทศบาลตำบลแชแลได้อนุมัติงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วนั้น คือโครงการก่อสร้างสะพานบ้านเหล่ากกเค็งและโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านยางหล่อ กำลังดำเนินการ และในส่วนของโครงการก่อสร้างสะพาน ก็กำลังดำเนินการประกาศสอบราคาไปแล้ว และมีจำนวน ๕ บริษัทเข้ามาซื้อซองสอบราคากับทางเทศบาลแล้ว นั้น ซึ่งจะสิ้นสุดประกาศในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำก็จะลงดำเนินการย้ายเครื่องจักรเครื่องมือเข้าในวันนี้ครับ
- ครับผมก็มีเรื่องที่ยากจะนำเรียนแจ้งในที่ประชุมสภาครับเท่านี้ครับ

นายอนุภาพ พันธุ์พินิจ มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งในที่ประชุมอีกหรือไม่
(ประธานสภาเทศบาล) ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม

ในโอกาสนี้ กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เพียงเท่านี้
ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวธนัชภรณ์ สุวรรณโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายปรีชา ปาสาวัน)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแชแล

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุระเดช แก้วกำ)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายจตุรงค์ ชำนาญสาร)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเพ็ญศรี ชายสีดา)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม
(นายอานุภาพ พันธุ์พินิจ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลแซแล

ในโอกาสนี้ กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชแล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ธนัชรณ์ สุวรรณโคตร ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวธนัชรณ์ สุวรรณโคตร)

(ลงชื่อ) พิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแชแล

(ลงชื่อ) สุระเดช แก้วกำ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุระเดช แก้วกำ)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) จตุรงค์ ชำนาญสาร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายจตุรงค์ ชำนาญสาร)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) เพ็ญศรี ชายสีดา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเพ็ญศรี ชายสีดา)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) อานูภาพ พันธุ์พินิจ ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม
(นายอานูภาพ พันธุ์พินิจ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลแชแล